

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญชัย หอชะเอม	ประธานสภาฯ	บุญชัย หอชะเอม	
๒	นายปฐม ละว้า	รองประธานสภาฯ	ปฐม ละว้า	
๓	นายศักดิ์ชัย ออาจหาญ	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	ศักดิ์ชัย ออาจหาญ	
๔	นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมี	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	อัจฉราภรณ์ คำมี	
๕	นายรัฐพงษ์ โรจน์พวง	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	รัฐพงษ์ โรจน์พวง	
๖	นางพรธิภา สืบเกลี้ยง	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	พรธิภา สืบเกลี้ยง	
๗	นางลูกน้ำ เหมือนเทียน	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	ลูกน้ำ เหมือนเทียน	
๘	นายอภิสิทธิ์ สืบอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	อภิสิทธิ์ สืบอินทร์	
๙	นายสายชน ผิวหอม	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐	สายชน ผิวหอม	
๑๐	นายสุภาพ ฐัระวัง	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑	สุภาพ ฐัระวัง	
๑๑	นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒	ชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์	
๑๒	นายจรินทร์ พักขำ	เลขานุการสภาฯ	จรินทร์ พักขำ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง วิเศษสิงห์	นายก อบต.บ่อพลอย	สนอง วิเศษสิงห์	
๒	นายเผด็จ เชื้อทอง	รองนายก อบต.บ่อพลอย	เผด็จ เชื้อทอง	
๓	นายสุमित คีววงศ์งาม	รองนายก อบต.บ่อพลอย	สุमित คีววงศ์งาม	
๔	น.ส.จรรยา ชื่นชมน้อย	ผอ.กองคลัง	จรรยา ชื่นชมน้อย	
๕	น.ส.วรรณัน เชื้องาม	หัวหน้าสำนักปลัด	วรรณัน เชื้องาม	รก.ปลัด อบต.
๖	นายโกวิทย์ เหมือนอ่ำ	นายช่างโยธา	โกวิทย์ เหมือนอ่ำ	รก.ผอ.กองช่าง
๗	นางมนต์กวี เลียงผา	นักพัฒนาชุมชน	มนต์กวี เลียงผา	
๘	น.ส.นันทวัน จันทรสอน	นักวิเคราะห์ฯ	นันทวัน จันทรสอน	
๙	นางสาวปทุมมาศ โพธิ์ทอง	นักวิชาการศึกษา	ปทุมมาศ โพธิ์ทอง	
๑๐	นางปริมดา เจียมเจริญ	นักทรัพยากรบุคคล	ปริมดา เจียมเจริญ	
๑๑	นายอัครเดช รัตนวรรณ	จพง.ป้องกันฯ	อัครเดช รัตนวรรณ	
๑๒	นางณัฐศิกา สาริตี	จพง.ธุรการ(สป.)	ณัฐศิกา สาริตี	
๑๓	นางอารีรัตน์ ถาใหม่	นักวิชาการเงินและบัญชี	อารีรัตน์ ถาใหม่	
๑๔	นางสาววรางคณา บัวซ้อน	จพง.พัสดุ	วรางคณา บัวซ้อน	
๑๕	นางสาวมณฑิญา แสงทอง	จพง.ธุรการ(สป.)	มณฑิญา แสงทอง	

## ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทนงศักดิ์ บัวซ้อน	เลขานุการนายกฯ	-	-
๒	นางศรีณิชา โพธิ์บอน	นักวิชาการคลัง	-	-

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมนายจรินทร์ พิกขำ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้กล่าว  
เชิญนายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายจรินทร์ พิกขำ อ่านประกาศอำเภอบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เลขาธิการสภา บ่อพลอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย กรณีแทนตำแหน่ง  
ที่ว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายอภิสิทธิ์  
สีบอินทร์

นายบุญชัย หอชะเอม ตามที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
ประธานสภา หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศผลการ  
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด  
กาญจนบุรี จำนวน ๑ คน ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๙ นายอภิสิทธิ์ สีบอินทร์  
ขอเชิญแนะนำตัวครับ

นายอภิสิทธิ์ สีบอินทร์ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ นายฯ รองนายก  
ส.อบต หมู่ ที่ ๙ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยทุกท่าน กระผมนายอภิสิทธิ์  
สีบอินทร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอฝากตัวด้วยนะครับ

๑.๒ แนะนำข้าราชการโอน/ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

นายบุญชัย หอชะเอม ขอเชิญข้าราชการแนะนำตัวครับ

ประธานสภาฯ

น.ส.มณฑิยา แสงทอง

จพง.ธุรการ

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ นายฯ รองนายก  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยทุกท่าน ดิฉันนางสาวมณฑิยา  
แสงทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โอนย้ายมาจากสำนักงาน  
เลขาธิการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักปลัด อบต.บ่อพลอย  
ขอฝากตัวด้วยคะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายบุญชัย หอชะเอม

ประธานสภาฯ

ตามที่ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไว้ให้  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยได้ตรวจดู ไปแล้วนั้น มีผู้ใดจะขอ  
แก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่

ที่ประชุม

ได้ตรวจทบทวนรายละเอียดรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีการแก้ไข

นายบุญชัย หอชะเอม

หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รับรอง ๙ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๓ คน (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภา)

ขาดประชุม - คน

ระเบียบวาระที่ ๓  
ที่ประชุม

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔  
ที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕

-ไม่มี-

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) โครงการเทศบาล คสล.คอสะพานและใต้สะพานป้องกันการกัดเซาะสะพาน

บึงหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

(๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นท่าว่า – หนองแดง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายบุญชัย หอชะเอม  
ประธานสภาฯ

นายสนอง วิเศษสิงห์  
นายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปในส่วนขอรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อไป

นางสาวนันท์วัน จันทร์สอน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กล่าวสวัสดิ์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีความจำเป็นที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาเพิ่มเติม ตามอำนาจหน้าที่และตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรมไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน

ที่ประชาชนมีความต้องการและบางโครงการที่บรรจุไว้แล้วไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการและเพื่อสนับสนุนการดำเนินการนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) โครงการเทศบาล คสล.คอสะพานและได้สะพานป้องกันการกัดเซาะสะพาน

บึงหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

- เทศบาล คสล.คอสะพานและได้สะพาน ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากสะพานบึงหล่มตั้งอยู่บริเวณลำตะเพินขนาดใหญ่ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำไหลหลากจำนวนมากและไหลเชี่ยวทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและบริเวณคอสะพานทำให้เกิดความเสียหาย อบต.บ่อพลอยเกรงว่าหากประชาชนยังใช้เส้นทางสัญจรไปมาจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

นายสนอง วิเศษสิงห์  
นายก อบต.

จึงต้องปิดการสัญจรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโครงการก่อสร้างเขตาด คสล.คอสะพาน เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ  
ซีแจงเพิ่มเติม สืบเนื่องจากโครงการซ่อมแซมถนนคอสะพานบึงหล่ม(เส้นบ้าน  
บึงหล่ม-บ้านตะวัน) หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม ต.บ่อพลอย โดยใช้งบประมาณ(งบกลาง)  
จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท และได้ก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการ  
อย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ยังมีบางส่วน  
ทางกองช่างได้ออกสำรวจพบว่าบริเวณคอสะพานที่ยังต้องมีการซ่อมแซมเพิ่มเติม  
อีก และหากไม่มีการเขตาดคอนกรีตบริเวณคอสะพานอาจจะทำให้สะพานเกิดการ  
ยุบตัวได้

-แต่เนื่องจากโครงการเขตาดคอนกรีตคอสะพานไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และเพื่อให้สามารถ  
ดำเนินการโครงการดังกล่าวได้จึงดำเนินการบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน)

ขอให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดในเอกสารที่แจกให้อีกครั้ง เมื่อทุก  
ท่านได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  
พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และไม่มีข้อสงสัยใดขอเชิญประธานได้ขอมติที่ประชุม  
เห็นชอบเพื่ออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าว่า - หนองแดง หมู่ที่ ๓  
บ้านท่าว่า ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

#### เหตุผลและความจำเป็น

สืบเนื่องจากกองช่างได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการ  
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไร่สิงห์ทอง-ท่าว่า หมู่ที่ ๓ ตำบล  
บ่อพลอย พบว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีความซ้ำซ้อนกับงบอุดหนุนสำหรับ  
การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถดำเนินการได้

นายบุญชัย หอชะเอม  
ประธานสภาฯ

ตามที่นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น มีสมาชิก อบต.  
ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายบุญชัย หอชะเอม

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๓ คน (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภา)

ขาดประชุม - คน

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายบุญชัย หอชะเอม  
ประธานสภาฯ

นายสนอง วิเศษสิงห์  
นายก อบต.

นายโกวิทย์ เหมือนอ่ำ  
นายช่างโยธา

เรียน ประธานสภาฯ รองประธาน เลขานุการสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในส่วนของรายละเอียดขอให้นายช่างโยธาชี้แจงต่อไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการเขตาด คสล.คอสะพานและใต้สะพานป้องกันการกัดเซาะสะพาน บึงหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

#### เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากสะพานบึงหล่มตั้งอยู่บริเวณลำตะเพินขนาดใหญ่ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำไหลหลากจำนวนมาก และไหลเชี่ยวทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและบริเวณคอสะพานทำให้เกิดความเสียหาย อบต.บ่อพลอยเกรงว่าหากประชาชนยังใช้เส้นทางสัญจรไปมาจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงต้องปิดการสัญจรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างเขตาด คสล.คอสะพาน เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเขตาด คสล.คอสะพานและใต้สะพานป้องกันการกัดเซาะสะพานบึงหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (๑) โอนเพิ่ม

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้าง
งบ	ลงทุน
หมวดรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการเขตาด คสล.คอสะพานและใต้สะพานป้องกันการกัดเซาะสะพานบึงหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม
งบประมาณอนุมัติ	- บาท
งบประมาณก่อนโอน(+)	๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอน(+)	๒๖๗,๗๒๐.๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	๒๖๗,๗๒๐.๐๐ บาท

**โอนลด**

แผนงาน	งานบริหารทั่วไป		
งาน	บริหารทั่วไป		
งบ	บุคลากร		
หมวดรายจ่าย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
ประเภทรายจ่าย	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น		
โครงการ/กิจกรรม	-		
งบประมาณอนุมัติ	๑,๔๙๔,๖๗๐.๐๐	บาท	
งบประมาณก่อนโอน(-)	๙๓๗,๓๒๑.๕๐	บาท	
งบประมาณที่ขอโอน(-)	๒๖๗,๗๒๐.๐๐	บาท	
งบประมาณหลังโอน	๖๖๙,๖๐๑.๕๐	บาท	

**(๒) โอนเพิ่ม**

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา		
งาน	ก่อสร้าง		
งบ	ลงทุน		
หมวดรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ประเภทรายจ่าย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการ/กิจกรรม	โครงการเทศบาล คสล.คอสะพานและใต้สะพาน ป้องกัน การกัดเซาะสะพานบึงหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม		
งบประมาณอนุมัติ	-	บาท	
งบประมาณก่อนโอน(+)	๒๖๗,๗๒๐.๐๐	บาท	
งบประมาณที่ขอโอน(+)	๖๕,๘๐๐.๐๐	บาท	
งบประมาณหลังโอน	๓๓๓,๕๒๐.๐๐	บาท	

**โอนลด**

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป		
งาน	บริหารทั่วไป		
งบ	ดำเนินงาน		
หมวดรายจ่าย	ค่าตอบแทน		
ประเภทรายจ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
โครงการ/กิจกรรม	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ		
งบประมาณอนุมัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
งบประมาณก่อนโอน(-)	๖๗,๙๐๐.๐๐	บาท	
งบประมาณที่ขอโอน(-)	๒๕,๘๐๐.๐๐	บาท	
งบประมาณหลังโอน	๒,๑๐๐.๐๐	บาท	



**(๓) โอนเพิ่ม**

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	
งาน	ก่อสร้าง	
งบ	ลงทุน	
หมวดรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ประเภทรายจ่าย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
โครงการ/กิจกรรม	โครงการเทศบาล คสล.คอสะพานและใต้สะพาน ป้องกันการกัดเซาะสะพานบึงหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	
งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
งบประมาณก่อนโอน(+)	๓๓๓,๕๒๐.๐๐	บาท
งบประมาณที่ขอโอน(+)	๑๖๖,๔๘๐.๐๐	บาท
งบประมาณหลังโอน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

**โอนลด**

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป	
งาน	บริหารทั่วไป	
งบ	ดำเนินงาน	
หมวดรายจ่าย	ค่าใช้จ่าย	
ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	
โครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	
งบประมาณอนุมัติ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณก่อนโอน(-)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณที่ขอโอน(-)	๑๖๖,๔๘๐.๐๐	บาท
งบประมาณหลังโอน	๔๓๓,๕๒๐.๐๐	บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่าว่า - ไร่สิงห์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

**เหตุผลและความจำเป็น**

เนื่องจากกองช่าง มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ รายการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่าว่า - หนองแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. โอนเพิ่ม**

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	
งาน	ก่อสร้าง	
งบ	ลงทุน	
หมวดรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	

ประเภทรายจ่าย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านท่าว่า – หนองแดง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า
งบประมาณอนุมัติ	- บาท
งบประมาณก่อนโอน(+)	๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอน(+)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด

แผนงาน	อุตสาหกรรม
งาน	ก่อสร้าง
งบ	ลงทุน
หมวดรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่สิงห์ทอง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า
งบประมาณอนุมัติ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณก่อนโอน(-)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอน(-)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	- บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายสนอง วิเศษสิงห์  
นายก อบต.

ตามที่นายช่างโยธาได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพลอย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายบุญชัย หอชะเอม  
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหาร และนายช่างโยธา ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ นั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญสมาชิก หมู่ ๑๒ อภิปราย

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒

กระผมขอเสนอว่าการดำเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่ทุกสายขอให้ท่านนายก อบต.ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอน เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นายสนอง วิเศษสิงห์  
นายก อบต.

การดำเนินการโครงการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยนายช่างโยธาจะเป็นผู้ควบคุมงานทุกโครงการทุกขั้นตอน

นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๓ คน (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภา) ขาดประชุม - คน
นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	๕.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อพลอย เนื่องจากคณะกรรมการได้พินิจจากตำแหน่ง (เสียชีวิต) ตามที่ได้มีสมาชิกสภา อบต.บ่อพลอย หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว เสียชีวิต ทำให้ ตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อพลอยว่าง ดังนั้น จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดต่อไป
นางสาวนันทวัน จันทร์สอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อพลอย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยต่อไป
นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย และขอผู้รับรองด้วยครับ
นายศักดิ์ชัย อาจหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑	กระผมนายศักดิ์ชัย อาจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ ๑ ขอเสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ สีบอินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เป็น คณะกรรมการพัฒนา อบต.
นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ คน
นางลูกน้ำ เหมือนเทียน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘	ดิฉัน นางลูกน้ำ เหมือนเทียน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง
นายรัฐพงษ์ ไรจน์พวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕	กระผมนายรัฐพงษ์ ไรจน์พวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง
นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	เมื่อมีการเสนอชื่อครบตามระเบียบฯ ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ ๑. นายอภิสิทธิ์ สีบอินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
นางมนต์กวี เลียงผา นักพัฒนาชุมชน	๖.๑ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และบ้านผู้ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๖ ชี้แจง โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และบ้านผู้ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีขั้นตอนดังนี้

๑. ให้ส่งรายชื่อผู้ขอรับการซ่อมแซมบ้านภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
  ๒. คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจประมาณการซ่อมแซม (ช่วงวันที่ ๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
  ๓. คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณานุมัติงบประมาณซ่อมบ้าน(ช่วงวันที่ ๒๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
  ๔. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไม่มีค่าแรง ขอความร่วมมือช่างชุมชน หมู่บ้าน/สภาองค์กรชุมชน(มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- นางสนอง วิเศษสิงห์  
นายก อบต.
- นางมนต์กวี เสียงผา  
นักพัฒนาชุมชน
- ๖.๒ โครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้จัดทำโครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย โดยงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อพลอย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย มีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้

๑. ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ หมู่บ้านละ ๑๐ คน จำนวน ๑๒ หมู่ รวม ๑๒๐ คน

๒. ตรวจวัดสายตา และปัญหาสุขภาพทางการมองเห็นเพื่อรับการตัดแว่น ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

๖.๓ การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (๑๐ ภาพ)

นางมนต์กวี เสียงผา  
นักพัฒนาชุมชน

ตามที่นายสนอง วิเศษสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการชี้แจงภารกิจ อำนาจหน้าที่ เป้าหมายและการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อีก ร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยกำหนดให้มีการบูรณาการภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ อสม.ผู้นำทางศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักรู้ และการรับรู้ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวที่กำลังวางแผนจะมีบุตรว่าต้องมีการตรวจโรค หรือความเสี่ยง หรือความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนที่จะตั้งครรภ์ และเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์จะต้องรีบไปฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์โดยให้ความรู้เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก พร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคคลอดก่อนกำหนดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผากท่านนายก อบต.เรื่องฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวนในหมู่ ๑๒ ขอให้แจ้งไปทาง  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ เจ้าของฟาร์มให้แก้ไขโดยด่วน  
นายสนอง วิเศษสิงห์ ชี้แจงให้ผู้ร้องเข้าไปเขียนคำร้องทุกซอกทุกซอที่สำนักปลัด อบต.บ่อพลอย เพื่อจะได้  
นายก อบต. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
ที่ประชุม รับทราบ  
นายบุญชัย หอชะเอม สอบถามมีสมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อเสนอหรืออภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ไม่มี  
ที่ประชุม หากไม่มีผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกกระผมขอปิดประชุมและขอขอบคุณ  
นายบุญชัย หอชะเอม ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
ประธานสภาฯ  
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จรินทร์ พักขำ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายจรินทร์ พักขำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องการจดบันทึก พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว

ลงชื่อ ชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์)  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

ลงชื่อ รัฐพงษ์ โรจน์พวง คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายรัฐพงษ์ โรจน์พวง)  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ อัจฉราภรณ์ คำมี เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมี)  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้  
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ บุญชัย หอชะเอม ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายบุญชัย หอชะเอม)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย